

**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**20 năm xây dựng và phát triển**

**NGUYỄN VĂN TRƯỜNG**

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 308/QĐ-UB, ngày 25/6/2003 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. Sau 3 lần điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đến nay Sở thực hiện tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên 8 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; chất thải rắn; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) biển và hải đảo.



Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dù còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả quản lý các nguồn lực tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày đầu mới thành lập, Sở có 91 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp. Cơ sở vật chất được tiếp quản từ Sở Địa chính chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; một số nhiệm vụ nhận giao không có căn cứ và tài liệu quản lý nên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn. Sau 20 năm, tổ chức bộ máy của Sở được kiện toàn, cơ bản đáp ứng với yêu cầu công tác về công việc trên từng lĩnh vực. Đến nay, Sở có 250 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại 8 phòng, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ và 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình gắn với những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định vai trò quan trọng của lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh

chỉ đạo thống nhất quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan tài nguyên và môi trường; đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, đề án về lĩnh vực: quản lý đất đai; BVMT; đo đạc, bản đồ; tài nguyên nước - khoáng sản; biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Trong công tác quản lý đất đai, Sở đã tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và 5 năm trình Chính phủ phê duyệt; xây dựng phương án phân bổ đất đai đến năm 2030 trong quy hoạch tỉnh để trình Chính phủ phê duyệt. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, được đại bộ phận người bị thu hồi đất đồng thuận, ủng hộ và chấp hành nghiêm túc. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai các dự án đầu tư và ổn định tình hình an ninh trật tự, giảm tình trạng khiếu kiện tại địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, hệ số sử dụng đất canh tác tăng dần qua các năm; tạo quỹ đất thực hiện dự án đầu tư, hình

thành các khu đô thị; khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, công trình công cộng ở các địa phương... Toàn tỉnh đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt 91,3% diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận; xử lý tồn tại, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận nhận cho cơ sở tôn giáo (đạt 91% số cơ sở, 97% diện tích); thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, bảo đảm thời gian theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Sở thường xuyên phối hợp rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm, tác chuyển biến lớn trong việc quản lý hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên nước, phục vụ kịp thời yêu cầu nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh; đưa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp. Trong công tác BVMT, Sở đã tham mưu kiểm soát, hạn chế có hiệu quả mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; chú trọng ưu tiên, thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường; phối hợp thẩm định các dự án vào khu công nghiệp, cụm

công nghiệp bảo đảm phù hợp tính chất, ngành nghề; hạn chế dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp. Do vậy, các chỉ tiêu, mục tiêu về môi trường đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt yêu cầu, có sự cải thiện dần qua từng năm, trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị, tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom xử lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Đã chủ trì thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường trên 1.700 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại các cơ sở tôn giáo; kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận tại các huyện, thành phố... Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xác định cải cách hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo động lực và nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tập thể lãnh đạo Sở luôn ý thức được nhiệm vụ trọng trách của ngành tài nguyên và môi trường, xác định chất lượng, hiệu quả công việc và hài lòng người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu để phục vụ; tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thực hiện tốt chuyên xử lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Đã chủ trì thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường trên 1.700 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại các cơ sở tôn giáo; kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận tại các huyện, thành phố... Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xác định cải cách hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo động lực và nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Sở Tài nguyên và Môi trường đã để lại những dấu ấn và thành tích quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình xác định tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của ngành từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh tạo môi trường tốt để cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, cống hiến.

Hai là, xây dựng và thể chế quy trình giải quyết cụ thể các quy định của pháp luật để áp dụng thực hiện về tài nguyên và môi trường, thường xuyên rà soát, nghiên cứu văn bản liên quan lĩnh vực tài nguyên môi trường để áp dụng thực hiện và kiến nghị, đề xuất hoàn thiện. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về tài

**THÀNH TÍCH CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM (2003 - 2013):**

- Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008;
- Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2011, 2017;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc" năm 2012, 2022;
- UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc liên tục các năm từ năm 2005 đến năm 2009 và các năm 2014, 2015, 2019; UBND tỉnh tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" năm 2010;
- Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở được tặng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh.

**Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Văn phòng Đảng ký đất đai Thái Bình**



Những năm qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định và có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Niềm yết công khai danh mục thủ tục hành chính để người dân biết thực hiện. Thực hiện số hóa 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận, xây dựng dữ liệu số, ứng dụng sử dụng dữ liệu số trong việc thẩm định hồ sơ, luân chuyển hồ sơ để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Quy trình, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn và công khai, minh bạch chất lượng bảo đảm; số lượng cấp giấy chứng nhận năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình UBND tỉnh cấp trên 4.000 giấy chứng nhận cho các tổ chức và trên 1.000 giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hơn 1.400.000 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, có bản đáp ứng yêu cầu và từng bước tạo niềm tin với người dân.

**Ông Mai Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường**



Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Thái Bình cũng đặc biệt coi trọng công tác BVMT. Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về BVMT đã có nhiều chuyển biến tích cực, mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường được hạn chế. Công tác kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường được quan tâm thực hiện, chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn (khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ lớn...). Duy trì phương thức phối kết hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong kiểm soát, giám sát, giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các vấn đề môi trường phát sinh. 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, 100% cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg được xử lý triệt để; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT đạt 93,7%; đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý chất thải, từng bước thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải thay cho chôn lấp, giảm thiểu rác thải nhựa. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT đạt 90,8%.

**Bà Trịnh Thị Hải Yến, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường**



Xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Phòng Quản lý đất đai đã chủ động tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực liên quan. Qua đó, Sở đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan để tổ chức thẩm định hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm chặt chẽ, các nguyên tắc theo quy định pháp luật, tránh tình trạng tùy tiện trong điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

**Ông Bùi Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tiên Hải**



Công tác GPMB luôn là vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất bị thu hồi. Nhưng đây lại là điều kiện tiên quyết, khâu công việc ban đầu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, huyện Tiên Hải luôn xác định chỉ có thực hiện tốt công tác GPMB thì mới sớm triển khai dự án, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư phát triển. Trong quá trình triển khai GPMB, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tiên Hải luôn chú trọng bảo đảm quyền lợi chính đáng cũng như ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban, địa phương tổ chức kiểm đếm, đo đạc, thống kê hiện trạng, diện tích đất, tài sản, vật kiến trúc; tổ chức lập phương án đền bù, hợp dân công khai mức giá đền bù và các bước đúng theo quy định của pháp luật. Chủ động tham mưu UBND huyện xin ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân một cách kiên trì, nhẫn nại để người dân hiểu, tin và tự giác thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước về công tác GPMB.

**MINH NGUYỆT**



Quan trắc môi trường không khí tại khu vực Quảng trường Thái Bình.

nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ba là, tăng cường quản lý nghiêm túc, có hiệu quả các lĩnh vực tài nguyên và BVMT; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính phủ; luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các chỉ thị, quyết định, chương trình, kế

hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ", chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của ngành, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở (DCCI) và chỉ số năng lực

cạnh tranh, chỉ số tiếp cận đất đai tỉnh (PCI).

Năm là, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân; thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kiến quyết, kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm, chủ trọng hoạt động giám sát khắc phục vi phạm sau thanh tra, kiểm tra; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, vụ việc mới nảy sinh ngay từ cơ sở, các vụ việc phức tạp hoặc điểm nóng khác đã được dư luận quan tâm.